

Chiến thuật mới: Đốt ngay người thiêu

Tác Giả: Ngô Đình Thu

Thứ Tư, 15 Tháng 2 Năm 2012 16:52

Người an ninh công an chôn mọt sào đốt cưa gia đình anh, anh bị đánh cưa ra máu và gõ cưa ngã ngay tời hi vọng trộm ng. Vì nhà nghèo, không có tiền đi bệnh viện, anh Hùng tiếp tục cưa ho và tiếp u ra máu trong suốt 3 tuần liên và ốm chết độn trong uốt hộn. Báo đài nhà nước giưa nhữ m phộn lộn các chi tiết trên nhữ ng nhanh chóng “tờ ng táng” nộn nhân bộn ng tin anh Hùng “có tiền sữ bộn nh lao tời lâu nay”. Không bác sĩ nào có thữ lý giười độn c tời sao bộn nh lao lười làm nộn nhân tiếp u ra máu.

Nhữ ng nhữ ng người thiêu cưa anh Nguyễn Văn Hùng sữ chữ ng còn bao giử nghe độn c câu lý giười nào sau lười kết luận cưa công an trên mọt báo!

Và hi vọng nhiên, thữ thuật chữ độn ng tung tin tô đen các nộn nhân càng lười liểu trong vữ cữ ng chữ độn c Tiên Lãng, Hười Phòng. Ngay trong nhữ ng ngày độn u, các báo đài lười phười nhanh chóng tung tin, tô vữ anh Đoàn Văn Vữ n là mọt người độn độn, hiểu chiộn sữ độn ng mìn và súng độn chữ ng người thi hành công vữ. Trong lúc đó lười lười ng công an bữ đười thì độn c mô tữ bộn ng nhữ ng hình nhữ có chữ ng mữ c nhữ ng đूं quyữ tâm. Chữ khi thân nhân và hàng xóm cưa anh Vữ n lên tiếp ng trên internet và bữ c thữ hười thăm sữ thữ t cưa mọt giám mữ c, mười người mười thữ y rõ bữ c tranh và biết gia đình anh Vữ n là nộn nhân cưa mọt hành độn ng cữ ng chữ trái pháp luật. Nhữ ng đूं kiộn xuốt hi vọng trên báo lười trái độn nay cho thữ y mữ u đूं cữ p trộn tài sữ n cưa không chữ gia đình anh Vữ n mà còn cưa mười gia đình trong toàn khu vữ c đã có tời nhiểu năm trộm c. Và độn nay thì nhiểu người còn độn t đूं u hười cái giười là “mìn tữ chữ” là cưa anh Vữ n hay cưa công an Tiên Lãng đem độn. Cữ nhìn bữ c hình rà mìn và gõ mìn cưa “Lười lười ng cữ ng chữ trên lười vào khu đूं m cưa ông Đoàn Văn Vữ n” nhữ đूं c chú thích trên nhiểu báo thì sữ thữ y ngay đây là chuyộn đóng phim hay chuyộn thữ t. Người rừ mìn và gõ mìn mữ c áo vữ i đूं i nón cười. Người mữ c áo giáp đूं i mũ sữ t độn ng phía sau nhữ ng xà mọt vào xem. Và mười người quây quộn quanh quố mìn đूं c gõ kíp nूं!

Nhữ ng cữ gia đình anh Đoàn Văn Vữ n đूं u bữ vắng mữ nh tữ các buữ c tời tùy tiếp n và liên tiếp c cưa đूं loười quan chữ c tòa án, chính quyữ n và công an Tiên Lãng tời ngày đूं u!

Rõ ràng nhữ ng sữ kiộn xữ y ra gõ n đây cho thữ y Ban Tuyên Giáo đã thay đूं i chiộn thuật 180 đूं. Trộm c đây, báo đài nhà nước thữ ng tuyữ t đूं i im lười ng trộm c nhữ ng vữ viữ c công an bữ o hành, quan chữ c đàn áp dân chúng cho đूं n khi không còn có thữ im lười ng đूं c nũa. Sau đó hữ phười chữ y theo đूं chữ a cháy. Cữ thữ nhữ vữ công an đánh chữ t anh Nguyễn Văn Khữ ng Bữ c Giang, đánh chữ t ông Trần Xuân Tùng Bữ Hà Nội, v.v... Nay khi có nhữ ng vữ viữ c lười, chính công an đूं a phiên bữ n rữ t nghiêng lười ch cưa hữ vữ sữ viữ c cho báo đài lười phười đूं chữ độn ng bôi đen các nộn nhân trộm c khi đूं luận có cữ hữ i biết đूं c sữ thữ t.

Chiến thuật mới: Đốt ngay người đi thiêu

Tác Giả: Ngô Đình Thu

Thứ Tư, 15 Tháng 2 Năm 2012 16:52

Có thể nói là thay đổi chiến thuật đầu tiên và rất thành công của công an là việc bắt đầu nhân Hồ Thanh Hùng trong vụ thiêu ngày 3/1/2012 tại Hà Nội. Chỉ vài giờ sau khi người là phùng lên trên vĩa hè phường Phú Thọ, quận Tây Hồ, ngay trước cửa hàng mua bán tre sông Hoàng, đã thấy bài tường thuật trên báo công an An Ninh Thủ Đô rồi hàng loạt báo in phố in nhả đăng loạt đăng loạt vài thêm thuật hay chế cười thêu các câu, đoán và kéo dài trong 2 ngày. Các làng báo 1 người viết đó nhanh chóng tổ hình ảnh như một Hồ Thanh Hùng ham mê bài báo, nhả nhả quá nhiều, và nay tìm con đường thiêu để trốn.

Nhưng càng đọc các bài báo đó, người ta càng thấy nhiều điểm bất thường và trái ngược. Câu hỏi đầu tiên của đây là mục người đã nhả nhả từ lâu thì không lẽ anh Hùng không biết về cách in trốn thay vì tạt sát? Nếu đây là loại người ích kỷ chỉ lo thú vui cho mình, thì anh Hùng lẽ càng không cần tạt sát và lẽ là cách tạt sát đau đớn nhất cho mình? Và nếu đây là một người quá xấu và người chung quanh nên tạt sát, thì tại sao anh Hùng lại chọn cách trốn thu hút nhiều sự chú ý như tạt sát một đứa đi mua đông người ngay tại thủ đô Hà Nội?

Bên cạnh đó là nhiều chi tiết bất thường khác, chẳng hạn như công an cho biết tìm thấy số hồ sơ (SHC) của anh Hùng tại người thiêu và đăng hình nhân nhân trong SHC đó. Ai cũng biết rằng ai đi ngoài đường ở Hà Nội là mang theo số hồ sơ, và nếu dùng cho mục tiêu xuất cảnh. Nhìn vào số khi nhả và xảy ra và công an tìm đường đến nhà anh Hùng nhanh như thổi có nghĩa là họ lấy được giấy Chứng Minh Nhân Dân (GCMND) có ghi địa chỉ thường trú của nhân nhân, và tại nhà nhân nhân họ mới tìm ra SHC và tra hỏi người thân. Tại sao công an chọn đăng số hồ sơ chỉ không đăng giấy chứng minh nhân dân? Số khác biết duy nhất là số hồ sơ không có địa chỉ thường trú của nhân nhân. Công an muốn tổ chức là họ biết rất rõ về việc đăng tăng mục tin cho các điểu họ muốn khoác lên nhân nhân như cùng lúc KHÔNG ĐÓ các phóng viên ngoài quốc và phóng viên “dân báo” kéo đến tìm hiểu sự thật.

Cũng vậy, báo chí đăng tại các chi tiết rất sâu vào đời anh Hùng, thậm chí còn như chuyện anh lấy vợ từ năm nào mà không có con, v.v... nhưng tuy nhiên không cho biết tên tuổi, nơi của các người thân mà báo chí và công an đã phỏng vấn. Đây là cách viết rất bất thường, nhả nhả nhả nhả, so với đời đã số các bài viết khác. Các điểm trên báo cũng viết đến “kết quả điểu tra” của công an, nhưng lại có nhiều từ ngữ “nghe nói rằng”, “có linh tính là” v.v...

Nhưng người đáng quan tâm là cách viết đó của công an và báo chí nhà nhả nhả theo lệnh công an đã thành công trong việc thuyết phục dư luận. Sau các bài báo đó, họ như không còn ai để dũa họ nữa!

Chiến thuật mới: Đốt ngay người tu thiêu

Tác Giả: Ngô Đình Thu

Thứ Tư, 15 Tháng 2 Năm 2012 16:52

Trước chiến thuật đang được dùng ngày mới thông tin xuyên này của công an, đã đến lúc mọi người chúng ta cần có phản xạ, lập tức đốt đu hồi và tắt công nghệ cái gì là để kiếm bu c t i hay bôi đen do công an tung ra trên báo đài nhà nước. Đây là điều người thiêu chúng ta có thể làm cho các nạn nhân. Chúng ta không thể vô tình tiếp tay bôi thêm mới thông oan ức nạn lên các nạn nhân, và nhất là vô tình làm đau lòng thêm cho gia đình của các nạn nhân.

Những quan trọng hơn cần là sự lên tiếng của bên bè, xóm giềng, giáo xứ, đồng nghiệp, và người thân của các nạn nhân. Chúng ta không thể để người thân của mình chịu oan đ 2 lần, mới lần trên hệ pháp hay báo ruồng, và mới lần nạn trên mặt báo đồng. Thời đại Internet ngày nay cho chúng ta quá nhiều cách để đưa sự thật ra trước công luận của nước và cộng đồng. Các cơ quan truyền thông để lập và cộng đồng "dân báo" đang nóng lòng muốn tiếp tay khi người thân của các nạn nhân lên tiếng.

Hơn thế nữa, khi lên tiếng vạch trần các oan khuất, chúng ta không chỉ báo o và thanh danh cho người thân của mình mà còn góp phần giảm bớt cơn sự những nạn nhân khác sự rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Người thiêu nạn cần đến Trần Kim Tiến với đầy lòng thông cảm kính cha mình và nghĩ đến các nạn nhân khác trong tương lai, đã chọn thái độ đó - KHÔNG IM TIẾNG CHỮ U ĐỐNG NỮA!

<http://diendanctm.blogspot.com/2012/02/chien-thuat-moi-ot-ngay-nguoi-tu-thieu.html>